

Số: /BC-UBND

Cao Bằng, ngày tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-HĐND ngày 28/10/2024 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII.

Nay, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau:

**A. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 20 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024) CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVII** (Tại Báo cáo số 238/BC-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh, Báo cáo số 1606/BC-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh).

#### I. LĨNH VỰC NÔNG - LÂM NGHIỆP

##### Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị

Năm 2010, Công ty TNHH Kỹ nghệ thương mại Hà Nội được UBND tỉnh Cao Bằng ký quyết định cho thuê gần 2000 ha đất rừng, thời hạn cho thuê 50 năm để thực hiện dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tại các xã Thắng Lợi, Đồng Loan, Minh Long, huyện Hạ Lang. Sau đó, công ty chỉ trồng được vài ha rồi bỏ hoang đất suốt nhiều năm. Đề nghị UBND tỉnh sớm thu hồi để giao đất cho các xóm, các hộ gia đình quản lý và phát triển kinh tế rừng.

##### **Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:**

Ngày 26/8/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại thuê để thực hiện dự án đầu tư Trồng rừng nguyên liệu giấy tại xã Đồng Loan và xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và giao cho UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao trên thực địa khu đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Hạ Lang quản lý theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện hoàn thành việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại thuê để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

## **II. LĨNH VỰC THUỶ LỢI - NƯỚC SINH HOẠT**

### **1. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các xóm: Lũng Hóng (xã Thượng Thôn); xóm Cha Vạc, Đông Có, Lũng Pán (xã Cải Viên); xóm Cả Poóc, Kéo Nặm (xã Mã Ba).

#### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Nhu cầu về nước sinh hoạt của nhân dân các xóm Lũng Hóng (xã Thượng Thôn), Đông Có, Lũng Pán (xã Cải Viên) và xóm Cả Poóc, Kéo Nặm (xã Mã Ba) đã được hỗ trợ đầu tư theo dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay các công trình đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2024.

Đối với nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân xóm Cha Vạc, xã Cải Viên: không thuộc danh mục hồ thuộc dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Hiện tại, xã Cải Viên đã có một công trình hồ chứa nước trong khu vực. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hà Quảng khẩn trương đánh giá khả năng cấp nước của hồ chứa hiện có, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

### **2. Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị**

Trong quá trình xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn xóm Vững Bền, xã Quang Hán đã làm ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân gần khu vực nhà máy. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với chủ đầu tư khắc phục vấn đề nêu trên cho người dân.

#### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khắc phục vấn đề nêu trên cho người dân. Ngày 04/6/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế đã cử đoàn công tác làm việc với chính quyền địa phương xác minh và thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị. Hiện nay, các kiến nghị của cử tri xóm Vững Bền đã được xử lý, khắc phục hoàn thành và được UBND xã Quang Hán, đại diện xóm xác nhận (*gửi kèm theo Biên bản làm việc ngày 04/6/2024 và ngày 09/7/2024 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đại diện xóm Vững Bền và các bên liên quan*).

## **III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN**

### **1. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị**

Kinh phí thực hiện quy hoạch đô thị Phục Hoà đến năm 2040 là 7,9 tỷ đồng; kinh phí thực hiện quy hoạch vùng huyện là 04 tỷ đồng, đến nay huyện

Quảng Hòa được UBND tỉnh cấp 60 triệu để làm thủ tục. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ 11,3 tỷ đồng để địa phương thực hiện hoàn thành quy hoạch đô thị Phục Hoà.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Hiện nay, Đồ án quy hoạch đô thị Phục Hoà đến năm 2040 và đồ án quy hoạch vùng huyện Quảng Hòa đang trong quá trình rà soát, bổ sung thành phần hồ sơ, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên UBND tỉnh chưa có cơ sở tiếp tục phân bổ vốn số vốn 11,3 tỷ đồng để địa phương thực hiện hoàn thành quy hoạch đô thị Phục Hoà theo kiến nghị của cử tri.

**IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI**

**1. Cử tri các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Hạ Lang, Trùng Khánh kiến nghị:**

(1) Lắp đặt biển báo giao thông tại các khu vực dân cư và 05 trường học trên địa bàn xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh gồm: Trường Mầm non Lưu Ngọc; Trường Tiểu học Lưu Ngọc; Trường Bán trú Quang Vinh - Lưu Ngọc; Trường Mầm non Quang Vinh; Trường Tiểu học Quang Vinh (thuộc Tỉnh lộ 214).

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Trong năm 2023, 2024, huyện Trùng Khánh thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường giao thông đường tỉnh 214 (đoạn từ Trường Tiểu học Quang Vinh đến Ngã 3 Pác Cáp theo hướng đường huyện Kéo Nạc - Quang Vinh), với tổng chiều dài khoảng 15km, do đó đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức giao thông. Đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành, trong đó có lắp các biển báo, biển chỉ dẫn tại các địa điểm trường học theo ý kiến cử tri.

(2) Lắp đặt các biển báo cảnh báo điểm xảy ra nguy hiểm trên tuyến đường tỉnh lộ 206 địa phận huyện Hạ Lang.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai thi công công trình: Khắc cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024 trên tuyến đường tỉnh 206 đoạn Km23+00 – Km37+543 theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ban hành tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh.

Trên tuyến đường tỉnh 206 địa phận huyện Hạ Lang còn 01 vị trí sạt lở tắc đường do khối lượng sạt lở lớn (khoảng 59.000m<sup>3</sup>) nên phải mất nhiều thời gian hút dọn. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà thầu tập trung phương tiện, khẩn trương tổ chức hút dọn khắc phục điểm sạt lở nêu trên, dự kiến hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trong năm 2024.

(3) Lắp đặt biển báo rẽ và cấm họp chợ tại khu vực đường lên Trường Mầm non Thị trấn Tĩnh Túc; Trường dân tộc bán trú THCS Ca Thành; Trường Tiểu học Ca Thành, huyện Nguyên Bình.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát các vị trí để cắm biển báo rẽ cho phù hợp. Hiện nay, việc lắp đặt biển báo rẽ (giao nhau) tại các khu vực đường lên trường Mầm non thị trấn Tĩnh Túc; Trường dân tộc bán trú THCS Ca Thành; Trường Tiểu học Ca Thành, huyện Nguyên Bình đã hoàn thành.

Nội dung lắp đặt biển báo cấm họp chợ không nằm trong hệ thống quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT), vì vậy UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương huyện Nguyên Bình nghiên cứu, triển khai giải quyết kiến nghị của cử tri.

(4) Hiện nay, vật liệu sắt, thép sau khi sửa chữa cầu Năm Nàng, xã Kim Đồng (tuyến Quốc lộ 34B) huyện Thạch An đã hoàn thành từ lâu nhưng vẫn để bừa bãi trên đất canh tác của người dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm thu dọn để người dân lấy đất canh tác sản xuất.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý tài sản công theo quy định của Luật Tài sản công, Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để áp dụng đối với tổng thể tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cần hoàn thành việc rà soát, thống kê và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho cơ quan quản lý tài sản theo Điều 7 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

UBND tỉnh chỉ đạo Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành các thủ tục trên; sau khi hoàn thành, chỉ đạo các đơn vị có liên quan di chuyển các phiến dầm thép trên về kho bãi của đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến và xử lý tài sản công theo quy định hiện hành.

Trước mắt, đề nghị nhân dân trong khu vực tiếp tục đi theo tuyến đường đang sử dụng lâu nay để canh tác, sản xuất nông nghiệp. Thực tế, các phiến dầm đã được sắp xếp gọn gàng khu vực đầu cầu Năm Nàng.

**2. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị liên quan đến tuyến đường Hồ Chí Minh**

Tại 02 vị trí điểm giao cắt giữa đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã 3 xóm Nà Mỏ, xã Đức Long đi vào UBND xã Nam Tuấn đường cua hẹp, vướng nhà dân che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải mở rộng hai bên đường, cắm biển báo và làm gờ giảm tốc để hạn chế tai nạn giao thông.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Trên cơ sở hiện trạng nút giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến hoàn thành việc cắm các loại biển báo còn thiếu để cảnh báo phương tiện qua lại.

**3. Cử tri Thành phố Cao Bằng đề nghị Sở Giao thông vận tải giải quyết các vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công Dự án đường nối Quốc lộ 4A - Quốc lộ 3 (tuyến đường tránh Thành phố), cụ thể:**

(1) Tại Tổ 17, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, sau trận mưa lớn vào đêm 27/5/2024 tại khu vực đang thi công đất đá chảy xuống ruộng vườn, gây thiệt hại về hoa màu, nguy cơ sạt lở rất cao, không an toàn cho người và tài sản. Đề nghị Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm đếm hoa màu, bồi thường thiệt hại cho người dân, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở để nhân dân ổn định cuộc sống.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Hiện nay, đất đá trôi xuống đất canh tác của người dân đã được hót dọn xong, người dân đang canh tác bình thường và hoa màu không bị ảnh hưởng.

Tại các vị trí nước chảy xuống đất canh tác, Nhà thầu thi công đã làm rãnh dẫn nước, đắp chặn không cho nước chảy trực tiếp xuống đất canh tác của các hộ dân.

Tại các vị trí sạt lở taluy dương, Tư vấn thiết kế đã lập hồ sơ khảo sát, thiết kế xử lý và đang trình Bộ giao thông vận tải xem xét, phê duyệt.

(2) Đoạn qua Tổ 16, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng đơn vị thi công đang làm mương thoát nước. Tuy nhiên, đoạn mương từ nhà ông Đặng Văn Trân và ông Nông Văn Hín lại bỏ dở một đoạn, khi mưa to, nước và đất đá chảy xuống ruộng làm ảnh hưởng đến diện tích lúa, ngô đang trồng của các hộ dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải khẩn trương thi công tiếp đoạn mương chưa thực hiện, khảo sát hoa màu bị ảnh hưởng và đền bù cho nhân dân.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Nhà thầu thi công bổ sung nối dài rãnh dẫn nước để không cho chảy trực tiếp vào đất canh tác của người dân. Bùn đất chảy xuống đất canh tác của các hộ dân đã được hót dọn xong. Hiện nay, người dân đang canh tác bình thường và hoa màu không bị ảnh hưởng.

**V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

**1. Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị**

Việc nhà máy sản xuất chế biến tinh luyện chì kẽm thời của Hợp tác xã Thanh Kỳ tại xã Phan Thanh được UBND tỉnh cho phép tiếp tục hoạt động, từ khi hoạt động trở lại nhà máy liên tục xả khí thải gây ra mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực gần nhà máy. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện việc quan trắc môi trường khí thải của nhà máy thải ra môi trường và tổ chức đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Để tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri đối với vấn đề nêu trên, UBND

tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Nguyên Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân hoa màu có hiện tượng chết, héo, năng suất thấp tại xóm Bình Đường, xóm Phúng Liáng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 09/8/2024 UBND huyện Nguyên Bình đã ban hành kế hoạch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện hiện nội dung trên; tiến hành lấy mẫu câu Ngô, cây Giong Riêng, cây Trúc để giám định mẫu sinh vật gây hại.

Đến ngày 06/9/2024, UBND huyện Nguyên Bình đã ban hành Báo cáo số 587/BC-UBND về kết quả xác minh, làm rõ nguyên nhân hoa màu có hiện tượng chết, héo, năng suất thấp tại xóm Bình Đường, xóm Phúng Liáng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; kết quả xác định: Cây Ngô có *Helminthosporium turcicum* Pass gây bệnh đốm lá lớn hại cây ngô; cây Giong Riêng có nấm *Rhizoctonia* sp gây bệnh thối khô bẹ, thân cây dong riêng; đối với mẫu cây Trúc không phát hiện sinh vật gây hại. Như vậy, nguyên nhân hoa màu có hiện tượng chết, héo, năng suất thấp tại xóm Bình Đường, xóm Phúng Liáng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng bước đầu được xác định là do sinh vật gây bệnh làm chết cây Ngô, cây Giong Riêng; đối với cây trúc có hiện tượng vàng lá chưa xác định được nguyên nhân.

Hiện tại, Nhà máy vẫn đang tạm dừng hoạt động sản xuất và Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan dự kiến làm việc với Hợp tác xã Thanh Kỳ vào ngày 04/11/2024 để xem xét, đánh giá hiện trạng các công trình xử lý chất thải tại Nhà máy làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh cho ý kiến đối với đề xuất của Hợp tác xã Thanh kỳ về việc xin vận hành thử nghiệm lại các công trình xử lý chất thải của Dự án tại theo Công văn số 07/CV-HTXTK ngày 28/8/2024.

## **2. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị**

Việc ngăn hồ cho tư nhân thuê làm kinh tế chăn nuôi vịt làm cản trở giao thông đi lại khu vực đầu nguồn Hồ Khuổi Lái tại xóm Nà Roác 2, xã Bạch Đằng. Tháng 3/2024, UBND xã Bạch Đằng đã kết hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng, Công ty Thủy nông Cao Bằng kiểm tra xác định việc ngăn hồ là do Công an tỉnh Cao Bằng đắp làm đường ô tô đi sang bên giữa hồ từ khoảng năm 2017 nhưng không xin phép đơn vị chủ quản là Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng và Công ty Thủy nông Cao Bằng; Hộ ông Nguyễn Văn An chặn thả vịt trên phần ao bị ngăn cũng không xin phép. Việc ngăn hồ và thả vịt đã làm cản trở đường giao thông đi lại tại khu vực đầu nguồn và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tại buổi kiểm tra đoàn công tác đã lập biên bản thống nhất đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên.

### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 2567/SNN-CCTL ngày 01/10/2024 về việc đề

ngộ thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình thủy lợi hồ Khuổi Lái, xã Bạch Đằng để giao nhiệm vụ Công ty TNHH MTV Thủy nông chủ động phối hợp với UBND huyện Hòa An, xã Bạch Đằng, hộ gia đình Ông Lê Ngọc An nhằm đảm bảo hoạt động công trình, chất lượng nước trong công trình thủy lợi, đất thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

- Ngày 15/10/2024 các bên liên quan đã cùng nhau thống nhất các biện pháp bảo vệ công trình thủy lợi hồ Khuổi Lái, xã Bạch Đằng cụ thể như sau:

+ Hộ gia đình ông Lê Ngọc An thực hiện các nội dung, gồm: Dừng ngay việc thả vịt vào lòng hồ; thu hoạch cá trong hồ trước ngày 31/12/2024 và không thả cá lúa tiếp theo; di dời công trình chuồng trại hiện trạng đang nằm trong phạm vi đất thủy lợi, để trả lại đất thủy lợi hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

+ Đối với Công ty TNHH MTV Thủy nông: cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xem xét có ý kiến đối với ý kiến xóm Nà Roác 2 để lại phần đập đã đắp; quản lý, sử dụng đúng ranh giới, mục đích theo đúng giấy chứng nhận đã được UBND tỉnh cấp; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về thủy lợi và kiểm tra các nội dung đã thống nhất.

+ Đối với UBND xã Bạch Đằng: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã cùng thống nhất và báo cáo kết quả thực hiện của gia đình ông An về UBND huyện trước ngày 15/11/2024.

### **3. Cử tri Thành phố Cao Bằng kiến nghị**

(1) Từ năm 1997, Công ty Lâm nghiệp Cao Bằng (nay là Công ty TNHH lâm nghiệp Cao Bằng- VINAFOR) đã được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại một số xã của huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng nhưng hiệu quả đầu tư không được cao. Nhân dân mong muốn được giao lại một phần số diện tích đất lâm nghiệp mà tỉnh đã cho công ty VINAFOR thuê để các hộ gia đình chăm sóc, quản lý, bảo vệ, vừa phát triển kinh tế vừa cải tạo môi trường, vấn đề này đã kiến nghị kéo dài trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tuy nhiên, trên thực tế diện tích rừng này đang được người dân canh tác, khai thác, hiện nay đang xảy ra tranh chấp giữa 17 hộ dân thuộc xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng và đang được Toà án nhân dân Thành phố Cao Bằng thụ lý giải quyết. Sắp tới, trên địa bàn Thành phố có nhiều dự án triển khai, nguy cơ xảy ra tranh chấp tại khu vực này rất phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết vấn đề trên.

#### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Ngày 19/8/2024, UBND tỉnh Cao Bằng có Công văn số 2163/UBND-ND về việc ý kiến đối với Báo cáo số 2776/BC-STNMT ngày 30/7/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

“2. *Giao các cơ quan, đơn vị liên quan:*

a) Đối với Dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu về công tác bàn giao cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng.

- Giao UBND huyện Hòa An, UBND thành phố Cao Bằng báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác bàn giao đất tại thực địa cho Công ty TNHH lâm nghiệp Cao Bằng quy định tại điểm c Điều 3 Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng. Báo cáo kết quả rà soát các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng giao khoán của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong phạm vi cho thuê đất Dự án: Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng.

- Giao cơ quan Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng và các cơ quan có liên quan giải quyết các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Trong đó đánh giá rõ việc điều chỉnh diện tích cho thuê đất có ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính giai đoạn từ khi cho thuê đất đến nay.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

- Trên cơ sở làm rõ của các ngành và chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh; đề nghị Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ (có Giấy phép đo đạc bản đồ) thực hiện rà soát, đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo diện tích thực tế Công ty đang quản lý, sử dụng. Sau hoàn thành việc đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng theo diện tích thực tế đang quản lý, sử dụng, đề nghị Công ty thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất theo diện tích thực tế Công ty đang quản lý, sử dụng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định.”

Hiện nay, các sở, ngành đang triển khai các công việc theo chỉ đạo trên của UBND tỉnh.

(2) Việc san gạt mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án sản xuất quặng siêu mịn tại Nam Phong, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng đã vùi lấp một phần diện tích ruộng, không thể canh tác, sản xuất được, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Tại Báo cáo số 1679/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về trả lời kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh như sau: “Ngày 22/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng, UBND xã Hưng Đạo, Ủy ban MTTQ xã Hưng Đạo tiến hành làm việc với Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong (có mời nhưng vắng mặt không lý do)”. Tại phần tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, nội dung này được giải trình: “Sở Tài nguyên và Môi trường



đã mời chủ đầu tư đến làm việc, phối hợp xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư chưa đến, sẽ tiếp tục liên hệ với chủ đầu tư”, cử tri nhận thấy việc trả lời là chưa thoả đáng. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có phương án giải quyết dứt điểm cho nhân dân.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Ngày 29/10/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4299/STNMT-QLĐĐ về việc thông báo hành vi vi phạm pháp luật đất đai và đề nghị Chủ đầu tư có văn bản xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt siêu mịn công suất 600.000 tấn/năm, tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, gửi Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong. Trong đó, đã có nêu cụ thể như sau:

*“Căn cứ quy định của pháp luật, đề nghị Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong có văn bản xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng siêu mịn công suất 600.000 tấn/năm” tại xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Văn bản xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đất của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này, để được xem xét, giải quyết theo quy định.*

*Trường hợp hết thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản này mà Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong chưa có văn bản xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục trình UBND tỉnh, xem xét quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành.”*

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri.

## **VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH**

### **Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo đó xóm Bản Ái sáp nhập với xóm Dẻ Coóc đổi tên thành xóm Bản Ái Dẻ Coóc thuộc xã Cần Yên, huyện Hà Quảng. Tuy nhiên, tại Quyết định số 612/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tên xóm (**Bản Ái Dẻ Coóc**) được viết là xóm (**Dẻ Coóc Bản Ái**). Tên địa danh xóm sai lệch đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách của người dân đang sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Trung ương điều chỉnh lại tên địa danh để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Ngày 29/7/2024, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1904/TTr-UBND về việc đề nghị đính chính tên xóm đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, gửi Ủy ban Dân tộc.

Thực hiện Công văn số 1607/UBND-CSĐT ngày 09/9/2024 của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 2529/BC-UBND ngày 23/9/2024 về kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gửi Ủy ban Dân tộc, trong đó tiếp tục đề xuất hiệu chỉnh tên xóm, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể: đề nghị Ủy ban Dân tộc đính chính tên gọi xóm Dẻ Coóc Bản Ái, xã Cản Yên, huyện Hà Quảng tại mục VI, Danh sách Thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 đính kèm Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đổi thành: xóm Bản Ái Dẻ Coóc, xã Cản Yên, huyện Hà Quảng để thống nhất với Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Dân tộc chưa có văn bản điều chỉnh đổi tên xóm Dẻ Coóc Bản Ái thành xóm Bản Ái Dẻ Coóc thuộc xã Cản Yên, huyện Hà Quảng.

## **VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN**

### **1. Cử tri huyện Trùng Khánh, Thạch An kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư trạm thu phát sóng di động Vinaphone, Viettel... cho nhân dân xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh; nhân dân xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng và xóm Khau Sliêm, xóm Chông Cá thuộc xã Minh Khai, huyện Thạch An để phục vụ đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục nghiên cứu, đầu tư các trạm thu phát sóng di động cho nhân dân các xã, xóm chưa có sóng di động. Qua hơn 4 tháng triển khai, kết quả như sau:

- Trên địa bàn xã Quang Vinh: Ngày 15/7/2024, Viettel Cao Bằng phát thêm 02 trạm điện trên cột điện hạ thế của điện lực quanh khu vực xóm Lũng Xỏm, Lũng Nà. Hiện nay đã đáp ứng nhu cầu liên lạc phục vụ nhân dân.

- Khu vực xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng: Tháng 7/2024, Viettel đã triển khai phương án kỹ thuật tăng công suất phát trạm BTS cách khu vực xóm Khuổi Cáp và Bản Luông khoảng 2,5km để phủ sóng cho 02 xóm trên, tuy nhiên do xóm Khuổi Cáp nằm dọc khe núi khá sâu nên không thu được sóng di động của trạm trên (CBG0356-11).

- Khu vực xóm Chông Cá, xã Minh Khai (có 50 hộ): hiện nay chưa có sóng di động, Viettel xây dựng kế hoạch thực hiện phủ sóng vào năm 2025.

- Khu vực xóm Khau Sliêm, xã Minh Khai (có 32 hộ): hiện nay chưa có điện lưới quốc gia (qua kiểm tra, khảo sát thấy đang thi công tuyến cột điện hạ thế ở khu vực gần xóm Khau Sliêm). Bởi vậy chưa thể xây dựng trạm thu phát sóng di động trong năm 2024.

Viettel Cao Bằng đã đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, sử dụng nguồn quỹ Viễn thông công ích đầu tư xây dựng trạm BTS kéo dài hướng ăn ten (RUL) quanh các khu vực để phát sóng 4G cho xóm Chông Cá, Khuổi Cáp và Bản Luông trong năm 2025 (hiện nay Viettel Cao Bằng đang chờ Bộ phê duyệt kế hoạch).

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thúc đẩy việc đầu tư trạm thu phát sóng di động cho nhân dân các xóm, xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

## **2. Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị**

Điểm di tích Bác Hồ đứng quan sát Mỏ thiếc Tĩnh Túc được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh nằm trong vị trí công trường của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đang thuê đất để khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác đã làm mất điểm di tích. UBND Thị trấn Tĩnh Túc đã nhiều lần đề nghị, nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện hoàn trả lại di tích. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết vấn đề nêu trên.

### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Nguyên Bình đã chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và các cơ quan liên quan để bàn phương án giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri. Ngày 18/6/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nguyên Bình cùng với đại diện thị trấn Tĩnh Túc và Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực điểm di tích (*có biên bản làm việc kèm theo*). Ngày 09/10/2024, UBND huyện Nguyên Bình đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin mời Công ty Cổ phần và Luyện kim Cao Bằng đến họp bàn, trao đổi, hướng dẫn về quy trình, thủ tục lập hồ sơ và các nội dung liên quan đến việc tu bổ, phục hồi Di tích địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và quan sát Mỏ Thiếc Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình. Qua nắm tình hình hiện nay Công ty Cổ phần và Luyện kim Cao Bằng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, UBND huyện Nguyên Bình đang hoàn thiện báo cáo đề xuất gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc tu bổ, phục hồi Di tích địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và quan sát Mỏ Thiếc Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nguyên Bình, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri.

## **B. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 20 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024) CỦA HĐND**

**TỈNH KHÓA XVII** (Tại Báo cáo số 369/BC-HĐND ngày 14/8/2024 của HĐND tỉnh, Báo cáo số 2756/BC-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh).

## **I. LĨNH VỰC THUỶ LỢI - NƯỚC SINH HOẠT**

### **Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị:**

Công trình hồ chứa nước Lũng Giông, xã Tổng Cột được khởi công từ cuối năm 2023, dự kiến thời gian thi công 01 năm, nhưng đến nay tiến độ thi công rất chậm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, kịp thời phục vụ nhu cầu của nhân dân.

### **Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, như: yêu cầu nhà thầu thay đổi biện pháp thi công, tăng cường máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành tăng ca, tăng kíp. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đã tăng cường cán bộ để theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện và báo cáo ngay khi có khó khăn, vướng mắc.

Đến thời điểm hiện nay, đã hoàn thành việc thi công các hạng mục chính gồm đào đắp lòng hồ, giếng lọc, bể chứa, nhà quản lý. Dự kiến đến ngày 10/11/2024 sẽ thi công các hạng mục màng chống thấm, dầm giằng, tấm lát, hoàn thiện các hạng mục quanh hồ, đáp ứng tiến độ của hợp đồng và tiến độ chung của dự án.

## **II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI**

### **1. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị**

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Chu Trinh - Hồng Nam, huyện Hòa An.

### **Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã chỉ đạo<sup>1</sup>, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thi công, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng ca, tăng kíp, bổ sung thêm các mũi thi công, máy móc, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình; tổ chức 02 cuộc họp với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ dự án. Cảnh cáo<sup>2</sup> lần 1 đối với 01 đơn vị thi công do không nghiêm túc thực hiện hợp đồng, không thực hiện theo các yêu cầu, chỉ đạo của Ban Quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án cũng đã phối hợp với Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư huyện Hòa An thực hiện giải quyết các vướng mắc (tuyên truyền vận động, làm việc trực tiếp với các hộ dân), kết quả có 03 hộ dân nhất trí bàn giao mặt bằng để tổ chức triển khai thi công.

<sup>1</sup> Các Văn bản số 365/BQLDA-KHKT ngày 23/4/2024; số 483/BQLDA-KHKT ngày 20/5/2024; số 1140/BQLDA-KHKT ngày 30/10/2024

<sup>2</sup> Văn bản số 973/BQLDA-KHKT ngày 27/9/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tổ chức triển khai thi công ngoài hiện trường, phần đầu trong năm 2024 hoàn thành toàn bộ phần mặt đường đối với những vị trí đủ điều kiện để triển khai thi công (gồm các đoạn không vướng mắc mặt bằng, có đủ bãi chứa đất đá dôi dư).

UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục đôn đốc sát sao để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

## **2. Cử tri huyện Thạch An kiến nghị**

Công trình phụ trợ phục vụ thi công đường hầm cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại xã Thụy Hùng, huyện Thạch An hiện nay đã được tỉnh chấp thuận vị trí, tuy nhiên đơn vị thi công chưa triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường nhưng đã tự ý thi công. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xác minh và có phương án xử lý.

### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đang tiếp tục giám sát, hướng dẫn Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

## **3. Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị**

Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bàn giao công trình đập Khuổi Pha đã hoàn thành tại xóm Bản Nhôn, xã Cô Ngân cho địa phương quản lý, duy tu, bảo dưỡng.

### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Thực hiện kiến nghị của cử tri, ngày 27/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, mời UBND huyện Hạ Lang, UBND xã Cô Ngân, Nhà thầu thi công dự án Đường tỉnh 208 – Giai đoạn 1 cùng kiểm tra thực địa, xem xét bàn giao hạng mục đập Khuổi Pha cho địa phương quản lý và bảo trì công trình. Tại buổi kiểm tra thực địa, địa phương đề nghị sửa chữa một số vị trí trước khi nhận bàn giao để quản lý và bảo trì công trình (do công trình đã được đưa vào khai thác sử dụng năm 2021 đến nay). Tại thời điểm kiểm tra đang trong mùa mưa, mực nước dâng cao, chưa thuận lợi để thực hiện công tác sửa chữa, các bên cùng thống nhất trong tháng 12 năm 2024 (khi mùa khô ít nước), Nhà thầu thi công có trách nhiệm khắc phục và bàn giao hạng mục trên cho UBND huyện Hạ Lang, UBND xã Cô Ngân quản lý và bảo trì công trình (*gửi kèm báo cáo là Biên bản làm việc ngày 27/9/2024*).

UBND tỉnh chỉ đạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh sau khi hoàn thành công tác sửa chữa và bàn giao.

## **4. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

Việc thi công cầu tạm Cốc Ca, thị trấn Thông Nông vào mùa mưa to, nước lũ lớn đã làm thay đổi dòng chảy hướng vào hộ gia đình bà Riêu Thị Tú (tại Tổ dân phố 5, thị trấn Thông Nông) gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở và vật nuôi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương giải quyết dứt điểm vấn đề này để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

- Về hỗ trợ vật nuôi: UBND thị trấn Thông Nông đã phê duyệt phương án hỗ trợ tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 về việc sử dụng nguồn kinh phí Dự phòng ngân sách năm 2024 để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai (đợt 1); hiện nay đang thực hiện các thủ tục liên quan để đủ cơ sở, điều kiện chi trả cho hộ gia đình.

- Việc thực hiện hỗ trợ về chuồng trại, hoa màu, nơi ở tạm: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Hà Quảng đã tiến hành kiểm đếm và lập phương án, dự toán bồi thường; hiện nay đang trong quá trình thẩm định, trước khi trình phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả cho hộ gia đình.

- Xử lý kỹ thuật móng nhà:

+ Sau khi có ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xử lý kỹ thuật nhà hộ gia đình Riêu Thị Tú. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) đã phối hợp với UBND thị trấn Thông Nông, đơn vị tư vấn giám sát, thi công của dự án thống nhất với hộ gia đình về việc thông qua hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thống nhất phương án thi công nhà của hộ gia đình Riêu Thị Tú tại Biên bản làm việc ngày 14/8/2024.

+ Đơn vị thi công đã hoàn thành công tác đổ bê tông móng nhà ngày 01/9/2024; công tác đắp nền và lát nền tầng âm đã hoàn thành đầu tháng 10/2024 (có sự thống nhất giữa đơn vị thi công và hộ gia đình về phương án thi công, theo đó đơn vị thi công cung cấp vật tư và chi trả tiền nhân công do chủ hộ lựa chọn tổ đội thi công). Hiện nay, gia đình đã chuyển về sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Đối với các kiến nghị khác của hộ gia đình sau khi đã chuyển về sinh hoạt ổn định lại cuộc sống, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất giải quyết đảm bảo quyền lợi cho hộ gia đình.

**5. Cử tri Thành phố Cao Bằng đề nghị Sở Giao thông vận tải giải quyết các vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công Dự án đường nối Quốc lộ 4A - Quốc lộ 3 (tuyến đường tránh Thành phố), cụ thể:**

Việc thi công dự án tuyến đường tránh Thành phố, đơn vị thi công đã đổ đất, đá thải trên địa bàn Tổ 5, phường Duyệt Trung, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 04 hộ dân (Hoàng Thị Tuyết, Lý Văn Cường, Hoàng Thị Cao, Lâm Thị Loan), trong đó nhà ở của gia đình bà Hoàng Thị Tuyết đã bị sập đổ hoàn toàn. Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần đến thực địa kiểm tra, tuy nhiên đến nay

chưa có phương án đền bù, hỗ trợ cho người dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải giải quyết dứt điểm, khẩn trương có phương án di dời và đền bù cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Khi xảy ra sụt lún trong quá trình đổ đất cho các hộ dân cải tạo đất canh tác, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu dừng đổ đất, hỗ trợ chi phí cho các hộ dân di dời đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân sụt trượt đã được Đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá xác định và đang hoàn chỉnh hồ sơ để giao nộp báo cáo.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải trên cơ sở báo cáo đánh giá của Tư vấn, khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng và các đơn vị có liên quan để đưa ra các phương án xử lý phù hợp, thời gian thống nhất phương án xử lý trong năm 2024.

**III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG**

**Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trụ sở làm việc của xã Tổng Cột từ đất quốc phòng sang đất công để huyện quản lý và sử dụng.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh rà soát, triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo Công văn số 3633/BĐBP-TM ngày 31/8/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để thực hiện thủ tục bàn giao đất cho địa phương quản lý sử dụng.

**IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NỘI VỤ, AN SINH XÃ HỘI**

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND cấp xã cho phù hợp.

***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Liên quan đến kiến nghị của cử tri, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2210/SNV-XDCQ&TN ngày 31/7/2024 xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Sau khi nhận được văn bản của Sở Nội vụ, ngày 18/10/2024, Bộ Nội vụ có văn bản số 6597/BNV-CQĐP trả lời việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, hiện nay Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu triển khai, thực hiện việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã theo

kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

## **2. Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị**

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Trùng Khánh xảy ra tình trạng phụ nữ kết hôn xuyên biên giới với người Trung Quốc, hiện nay một số trường hợp không tiếp tục duy trì hôn nhân, quay trở về địa phương không có giấy tờ tùy thân nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ đã kết hôn xuyên biên giới sau khi hồi hương.

### ***Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay:***

Đối với những trường hợp phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc không tiếp tục duy trì hôn nhân, quay trở về địa phương không có giấy tờ tùy thân và không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh về nhân thân. Để có cơ sở cấp giấy tờ tùy thân thì trước hết cần giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch (Đăng ký khai sinh). Theo quy định của Luật Hộ tịch, khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, người yêu cầu phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch và các giấy tờ tài liệu là cơ sở, căn cứ chứng minh sự kiện hộ tịch phát sinh. Để thực hiện nội dung này người dân cần đến UBND cấp xã để được giải quyết, trước hết các cơ quan liên quan cần phối hợp xác minh thông tin về nhân thân, mối quan hệ gia đình, việc đăng ký hộ tịch, tình trạng cư trú của những trường hợp cụ thể trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh nếu có đầy đủ căn cứ thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.

Về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc không tiếp tục duy trì hôn nhân, quay trở về địa phương không có giấy tờ tùy thân và không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh về nhân thân, hiện nay, chưa có căn cứ, quy định của pháp luật về việc này, do vậy, UBND tỉnh chưa có cơ sở để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Hiện nay, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-PC06-Đ1 ngày 05/9/2024 về việc hướng dẫn Công an cấp xã trong công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với nhân khẩu đặc biệt; Công an cấp huyện cấp thẻ Căn cước cho công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú; cấp giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Đến thời điểm hiện nay đã triển khai hướng dẫn xong đối với 03 huyện: Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm; dự kiến từ ngày 04/11/2024 - 08/11/2024 sẽ tiến hành hướng dẫn đối với Công an huyện Trùng Khánh.

## **C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ý KIẾN CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 20 HĐND TỈNH KHÓA XVII**

### **I. Câu hỏi:** Qua giám sát việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng, khai



thác và duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho thấy: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay có 1.504 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, trong đó có 447 công trình không hoạt động và hoạt động không hiệu quả (*chiếm 29,72%*). Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, lý do để xảy ra tình trạng 447 công trình không hoạt động và hoạt động không hiệu quả? Trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị nào? Thời gian và giải pháp để đưa 447 công trình nêu trên vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư?

***Tình hình triển khai các giải pháp để đưa các công trình sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư:***

- Đối với giải pháp: "Tiếp tục rà soát, chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá hiện trạng nguồn nước, tình trạng hư hỏng của công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình và chú trọng công tác quản lý sau đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng": Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 2674/SNN-TTN ngày 10/10/2024 về triển khai công tác điều tra cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2024 gửi UBND các huyện, thành phố; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2024.

- Đối với các nhiệm vụ giải pháp khác trong Báo cáo số 1783/SNN-KHTC ngày 11/7/2024: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.

**II. Câu hỏi:** Theo báo cáo của UBND tỉnh việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt thấp, cụ thể: Vốn cân đối NSDP đạt 4,86%; Vốn NSTW đạt 20,31%; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 19,99%; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng 16,33% kế hoạch (trong đó vốn sự nghiệp giải ngân được 4,5% kế hoạch); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 16,56% kế hoạch. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, lý do, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc giải ngân chậm? Giải pháp để cải thiện tình hình và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025?

***Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, các giải pháp đã triển khai để đẩy nhanh tiến độ giải ngân:***

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và có tác động lan tỏa, nhất là đối với các dự án phát triển kết

cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa...; do đó, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phân bổ vốn đúng theo thời gian quy định và chỉ đạo tập trung, khẩn trương thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Một số văn bản đã ban hành từ tháng 6 đến nay như: (1) Công văn số 1447/UBND-TH ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 4/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (2) Công văn số 2260/UBND-TH ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; (3) Công điện số 08/CĐ-CT ngày 24/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

### 1. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Tính đến hết ngày 30/9/2024, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh theo số giao chi tiết là **2.261/5.944 tỷ đồng<sup>3</sup>, đạt 38,0% kế hoạch.**

Sau gần 4 tháng, kết quả giải ngân đã tăng thêm gấp 2,5 lần và thêm được 1.453 tỷ đồng (*tỷ lệ giải ngân tăng thêm 21,5%*). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của tỉnh vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước (42,6%)<sup>4</sup> (*Thời điểm này, tỉnh Cao Bằng xếp thứ 58/63 về tỷ lệ giải ngân thấp của cả nước*).

So sánh với cùng kỳ năm trước: Tháng 9/2023 giải ngân vốn đầu tư công tính trên tổng vốn đã giao chi tiết là 1.957/6.281 tỷ đồng<sup>5</sup>, đạt 31,2% kế hoạch. Như vậy, tỷ lệ giải ngân năm 2024 đã cao hơn so với năm 2023 là 6,8%; về số tuyệt đối thì số vốn giải ngân năm 2024 cao hơn so với năm 2023 là 304 tỷ đồng.

Cập nhật kết quả giải ngân đến hết ngày 20/10/2024 được 2.403/5.944 tỷ đồng, đạt 40,2% kế hoạch.

Kết quả giải ngân cụ thể theo bảng sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Kế hoạch vốn	Kết quả giải ngân đến hết ngày 30/6/2024	Kết quả giải ngân đến ngày 20/10/2024	Số vốn giải ngân tăng thêm
	<b>Tổng số</b>	<b>950</b>	<b>2.403</b>	<b>1.453</b>

<sup>3</sup> Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 giải ngân được 480.200/1.318.178 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân được 1.781.179/ 4.625.891 triệu đồng, đạt 38,5% kế hoạch.

<sup>4</sup> Theo báo cáo số 10213/BTC-ĐT ngày 25/9/2024 của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn của cả nước đến hết ngày 31/8/2024 đạt là 36,0% kế hoạch và đến hết ngày 30/9/2024 đạt 42,6% kế hoạch.

<sup>5</sup> Ngày 18/9/2023, tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND, UBND tỉnh Cao Bằng giao vốn thực hiện cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), với tổng số vốn là 1.282.540,845 triệu đồng, dẫn đến tỷ lệ giải ngân tháng 9/2023 đạt thấp.

STT	Kế hoạch vốn	Kết quả giải ngân đến hết ngày 30/6/2024	Kết quả giải ngân đến ngày 20/10/2024	Số vốn giải ngân tăng thêm
1	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024	166	497	331
2	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	784	1.906	1.122
	Trong đó: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia	427	679	252

## 2. Nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công:

### (1) Nguyên nhân khách quan:

- Trong tháng 9, tình hình thiên tai, lũ lụt, sạt lở diễn biến phức tạp, đặc biệt là bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hoạt động giao thông và sản xuất kinh doanh tại các huyện và thành phố, do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của nhà thầu.

- Vướng mắc với dự án chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư: Số vốn bố trí cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư là 1.934.192/5.884.327 triệu đồng, chiếm 32,9% kế hoạch vốn năm 2024. Tuy nhiên, kết quả giải ngân mới được 773.220/1.934.192 triệu đồng, đạt 40,0% kế hoạch. Lý do dự án chậm giải ngân là: Công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được tiến hành công tác chi trả, đền bù, bồi thường, tuy nhiên mới phê duyệt được một phần phương án đền bù, dẫn đến chưa thể đẩy nhanh và không có cơ sở để đền bù giải phóng mặt bằng; tiến độ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chậm.

- Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án<sup>6</sup>. Ngoài ra, các vướng mắc về trình tự, thủ tục khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành cùng phối hợp thực hiện; Các chủ đầu tư còn phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp với các đơn vị trực tiếp giải phóng mặt bằng cũng như các đơn vị liên quan khác trong công tác giải phóng mặt bằng (*Điển hình như chủ đầu tư là trường trung cấp nghề, không chủ động được trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, số vốn giao thực hiện dự án là khá lớn, với 35,45 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (trong đó: vốn kéo dài sang năm*

<sup>6</sup> Như dự án: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205; Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pông - Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng; Xây dựng mới Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng; Nâng cấp, xây dựng mới Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng...

2024 là 13,75 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2024 là 21,7 tỷ đồng), đã giải ngân được 5,8 tỷ đồng).

- Vướng mắc do nguồn vật liệu khan hiếm: Hiện tại, nguồn cung vật liệu xây dựng (như đá) vẫn còn khó khăn, nhất là các huyện Miền tây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình<sup>7</sup>. Ngoài ra, nguồn đất đắp cũng khó khăn; hiện nay nhu cầu rất lớn về nguồn đất đắp để phục vụ các dự án<sup>8</sup> (như tại thành phố Cao Bằng đang cần khoảng 300.000m<sup>3</sup> và tại huyện Quảng Hòa đang cần khoảng 330.000m<sup>3</sup>; tuy nhiên, trên địa bàn chưa có đơn vị được cấp phép khai thác đất san lấp).

- Vướng mắc chung các chương trình mục tiêu quốc gia: Các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đồng bộ, đầy đủ nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện chương trình. Một số nội dung văn bản còn khó thực hiện, chưa phân cấp triệt để để địa phương chủ động, trong đó: Đến nay, chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương về sử dụng nguồn vốn đầu tư thực hiện “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý”.

## (2) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị quản lý vốn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa quyết tâm, nỗ lực và chưa có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án; Trách nhiệm, thái độ làm việc của một số cán bộ, công chức chưa được tích cực, chưa chủ động trực tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, thậm chí sợ sai, né tránh đùn đẩy trách nhiệm; một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế về năng lực, trình độ, nhất là trình độ quản lý nhà nước về tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản và năng lực tổ chức triển khai thực hiện dự án.

- Một số nhà thầu chưa thật sự quyết tâm tăng cường, máy móc, thiết bị nhân lực tăng ca, tăng kíp thi công bù vào những ngày thời tiết không thuận lợi, bị động khi thi công vào thời điểm thời tiết không thuận lợi, dẫn đến một số gói thầu còn chậm.

- Năng lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp cơ sở còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.

## **3. Giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2024**

Trong tháng 9/2024, thiệt hại do thiên tai nói chung và do bão số 3 nói riêng gây ra với tỉnh Cao Bằng là rất lớn, rất nặng nề, để góp phần vào công tác khắc phục, ổn định cuộc sống của người dân thì việc thúc đẩy vốn đầu tư công năm 2024 là trở nên cấp bách, cấp thiết để bù đắp thiệt hại và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Theo thống kê, nếu giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm 1 điểm % sẽ có

<sup>7</sup> Như dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pòng - Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Cải tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) - Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng...

<sup>8</sup> Như dự án: Khu tái định cư 2 Khu đô thị mới thành phố Cao Bằng; Đập dâng nước thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng, thành phố Cao Bằng; Xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ phải sông Bằng, đoạn từ cầu treo Sóc Nám về cầu Nà Cáp thành phố Cao Bằng...

tác động lan tỏa tới tăng trưởng của ngành xây dựng là 1,34 điểm % và đóng góp cho tăng trưởng GRDP thêm 0,06 điểm %. Như vậy, giải ngân vốn đầu tư công tốt sẽ là một trong những giải pháp nhanh nhất đưa dòng tiền vào thị trường, từ đó nhanh chóng góp phần bù đắp được phần thiếu hụt của nền kinh tế do thiên tai gây ra. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục nghiêm túc thực hiện: (1) Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; (2) Công văn số 1447/UBND-TH ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (3) Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; (4) Công điện số 08/CĐ-CT ngày 24/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; (5) Các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác giải ngân vốn năm 2024.

- Tiếp tục nâng cao, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án.

- Các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đặc biệt ưu tiên tăng cường, huy động, thậm chí bổ sung thêm nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn; Đôn đốc các nhà thầu thi công, tư vấn tăng cường nhân, vật lực và “*tăng ca, tăng kíp*” đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Tập trung phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu hồi đất, khan hiếm vật liệu (đá, đất đắp...); thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khi đủ điều kiện theo quy định để sớm bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư.

- Khẩn trương, liên tục thực hiện ngay các thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước các cấp; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

- Các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác thẩm định, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30-50% so với quy định; tăng cường phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư để giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng năm 2024 của từng đơn vị và người đứng đầu đơn vị. Đối với cơ quan, đơn vị chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân, UBND tỉnh kiên quyết điều chuyển chủ đầu tư, không giao

làm chủ đầu tư các dự án khác; đồng thời kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

- Về Chương trình mục tiêu quốc gia:

+ Tiếp tục kiến nghị với Trung ương hướng dẫn các nội dung chưa có hướng dẫn thực hiện hoặc có hướng dẫn nhưng chưa rõ ràng chưa thực hiện được.

+ UBND tỉnh giao nhiệm vụ các sở, ngành chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Thực hiện tốt Nghị quyết 111/2024/QH15 về cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung các nhiệm vụ: (1) Rà soát điều chuyển nguồn vốn 2022, 2023, 2024 từ dự án không giải ngân được sang dự án có khả năng giải ngân để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; (2) Rà soát tập trung nguồn vốn cho các huyện thí điểm trong quản lý và thực hiện các các Chương trình mục tiêu quốc gia để các huyện chủ động tập trung nguồn vốn thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cần thiết và có tính khả thi thực hiện và giải ngân vốn cao; (3) Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nhất là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; (4) Tiếp tục rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc việc khan hiếm nguyên vật liệu và khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi đất rừng.

#### **4. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan việc chậm giải ngân**

Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư dự án và cá nhân người đứng đầu, cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp, phụ trách dự án. Tại Chỉ thị số 07/CTUBND ngày 05/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư, cũng như giao chi tiết các mốc thời gian giải ngân vốn. Trong cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2024 vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ rõ các đơn vị chủ đầu tư và phê bình các đơn vị<sup>9</sup> có tỷ lệ giải ngân dưới mức tỷ lệ trung bình của tỉnh (*13 đơn vị sở, ban, ngành; 04 đơn vị huyện, thành phố*).

Tuy nhiên, việc giải ngân đầu tư công thường dồn vào cuối năm khi các dự án tích lũy đủ khối lượng để nghiệm thu và giải ngân đã tồn tại từ rất lâu và gần như đã thành quy luật. Tại Văn bản số 1447/UBND-TH ngày 17/6/2024 về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 theo Công điện số 03/CĐ-BKH ngày 04/6/2024, UBND tỉnh đã nêu rõ “*Số liệu kết quả giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là mốc thời gian để tổng hợp, xếp loại kết quả giải ngân của*

<sup>9</sup> Có 17 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của tỉnh, cụ thể:

- Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư có 13 đơn vị là: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng; Sở Xây dựng; Công ty cổ phần thủy điện - luyện kim Cao Bằng (5 đơn vị này chưa giải ngân); Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế; Trường trung cấp nghề; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng.  
- Cấp huyện có 4 đơn vị là: UBND các huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình; UBND thành phố Cao Bằng.

*các đơn vị chủ đầu tư và là một trong những tiêu chí quan trọng làm cơ sở để căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2024”*. Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư về chỉ tiêu giải ngân vốn năm 2024 đạt thấp.

**Câu hỏi:** Báo cáo số 1490/BC-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy: *“Toàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên qua rà soát theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chỉ còn 01 xã duy trì đạt 19/19 tiêu chí (xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng); trong 6 tháng đầu năm 2024 chưa có thêm xã đạt nông thôn mới...”*. Như vậy tỉ lệ đạt được so với mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng đạt rất thấp, cụ thể: Chưa có huyện đạt nông thôn mới, mới có 01/50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chưa có xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu).

Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nguyên nhân, lý do của kết quả nêu trên? Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện nội dung này như thế nào? Giải pháp để từ nay đến hết năm 2025 đạt được các mục tiêu tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND?

***Tình hình thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tình hình triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND:***

- Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 của tỉnh: Trong năm 2024 không có xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ có 08 xã phấn đấu đạt 17 – 18 tiêu chí và phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng).

- Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay (tháng 11/2024): Tỉnh chưa có thêm huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn là 10,56 tiêu chí/xã, còn 117 xã đạt dưới 15 tiêu chí (trong đó có 66 xã đạt dưới 10 tiêu chí); chuẩn bị đánh giá, xét, công nhận xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, (dự kiến công nhận vào cuối năm 2024); có 02/8 xã phấn đấu đạt 17-18 tiêu chí nông thôn mới (Xã Hồng Việt, huyện Hoà An; xã Đức Xuân, huyện Thạch An).

- Thực trạng của các xã (17 xã) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Hưng Đạo, xã Vĩnh Quang của Thành phố Cao Bằng, xã Hoàng Tung của huyện Hoà An); có 05 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; có 08 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; có 01 xã đạt dưới 10 tiêu chí (xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc), cụ thể như sau:

+ Các xã của huyện Hà Quảng: Xã Ngọc Đào đạt 16/19 tiêu chí (tiêu chí chưa đạt: Số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá, 7 - cơ sở hạ tầng thương mại nông

thôn, 10 - thu nhập); xã Sóc Hà đạt 13/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt: Số 2 - Giao thông, 7 - cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 10 - Thu nhập, 11 - Nghèo đa chiều, 13 - tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, 16 - Văn hoá, 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm); xã Lương Can đạt 14/19 tiêu chí (Các tiêu chí chưa đạt: Số 2 - Giao thông, 6 - Cơ sở vật chất văn hoá, 10 - Thu nhập, 11 -

Nghèo đa chiều, 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

+ Xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc: Đạt 7/19 tiêu chí (Các tiêu chí chưa đạt gồm: Số 2 - Giao thông, số 4 - Điện, Số 5 - Trường học, Số 9 - Nhà ở dân cư, Số 10 - Thu nhập, Số 11 - Nghèo đa chiều, Số 12 - Lao động, Số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Số 14 - Giáo dục và Đào tạo, Số 15 - Y tế, 16 - Văn hoá, 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm).

+ Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang: Đạt 12/19 tiêu chí (Các tiêu chí chưa đạt gồm: số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá; số 9 - Nhà ở dân cư; số 10 - Thu nhập; số 11 - Nghèo đa chiều; 12 - Lao động; 15 - Y tế; 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm).

+ Các xã của huyện Hoà An: Xã Hoàng Tung đạt 19/19 tiêu chí; xã Nam Tuấn đạt 17/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: số 9 - Nhà ở dân cư, 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn); xã Đức Long đạt 17/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: Số 11 - Nghèo đa chiều, số 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm).

+ Xã Đại Sơn, huyện Quảng Hoà đạt 14/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: Số 5 - Trường học, Số 10 - Thu nhập, Số 11 - Nghèo đa chiều, 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm).

+ Các xã của Thành phố Cao Bằng: Xã Hung Đạo đạt 19/19 tiêu chí, xã Vĩnh Quang đạt 19/19 tiêu chí, xã Chu Trinh đạt 18/19 tiêu chí (Tiêu chí chưa đạt số 10 - Thu nhập)

+ Các xã của huyện Thạch An: Xã Lê Lai đạt 13/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: Số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa, 9 - Nhà ở dân cư, 10 - Thu nhập, 11 - Nghèo đa chiều, 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, 15 - Y tế); Xã Đức Long đạt 16/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: số 10 - Thu nhập; 11 - Nghèo đa chiều; 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn).

+ Các xã của huyện Trùng Khánh: Xã Ngọc Côn đạt là 11/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: số 1 - Quy hoạch, số 2 - Giao thông, số 9 - Nhà ở dân cư, số 10 - Thu nhập, 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, 15 - Y tế, 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm, 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); Xã Phong Châu đạt 13/19 tiêu chí, (các tiêu chí chưa đạt gồm: số 1 Quy hoạch, số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa, số 10 - Thu nhập, 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, 15 - Y tế, 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm); Xã Cao Chương đạt là 11/19 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch, số 2 - Giao thông, số 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai, số 9 - Nhà ở dân cư, số 10 - Thu nhập, số 11 - Nghèo đa chiều, số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm).



- Về các giải pháp để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra để phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

- Về đề xuất kiến nghị cho các xã khu vực miền núi đã đạt chuẩn nông thôn mới được tiếp tục hưởng các chính sách an sinh xã hội: Trên cơ sở tham mưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã có nhiều văn bản đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Trung ương cho các xã khu vực miền núi đã đạt chuẩn nông thôn mới được tiếp tục hưởng các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của cơ quan Trung ương về nội dung này.

**Câu hỏi:** Theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 100% các xóm, hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện; UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 để thực hiện việc này. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/6/2024, toàn tỉnh còn có 83 xóm, với 6.768 hộ chưa được sử dụng điện (chủ yếu thuộc huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm) gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và đặc biệt ảnh hưởng đến việc dạy và học theo chương trình mới của học sinh. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, lý do và trách nhiệm của các cơ quan liên quan? Giải pháp để đến năm 2025 đạt 100% các xóm, các hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện?

***Tình hình triển khai các giải pháp để đến năm 2025 đạt 100% các xóm, các hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện:***

1. Kết quả huy động nguồn lực để đầu tư các dự án cấp điện, trong đó sử dụng nguồn vốn dự phòng, kinh phí tiết kiệm thông qua đấu thầu và do nhà nước có chính sách giảm thuế VAT để đầu tư cấp điện nhằm nâng cao số hộ dân được sử dụng điện:

Dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (điều chỉnh, bổ sung do tiết kiệm kinh phí thông qua đấu thầu và do nhà nước có chính sách giảm thuế VAT, vốn dự phòng) kinh phí là 4,95 tỷ đồng, cấp điện cho 242 hộ dân, 03 xóm, thuộc 03 xã huyện Bảo Lạc<sup>10</sup> dự kiến hoàn thành cấp điện cho nhân dân tháng 12/2024.

2. Kết quả triển khai các dự án lồng ghép nguồn vốn thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác trên địa bàn tỉnh để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp nông thôn:

Năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 22 dự án triển khai trên 07 huyện, cấp điện cho 38 xóm và 1.094 hộ dân. Tổng kinh phí: 91,423 tỷ đồng.

<sup>10</sup> Gồm: 162 hộ dân xóm Nà Ca, xã Nam Quang, 20 hộ dân xóm Nà Soen, xã Kim Cúc, 60 hộ dân xóm Nà Tông, xã Hưng Đạo huyện Bảo Lạc.

Tiến độ thực hiện các dự án: (i) 07 dự án đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; (ii) 09 dự án đang triển khai thi công và thực hiện công tác khác; (iii) 05 dự án chưa được bố trí nguồn vốn theo kế hoạch (huyện Hà Quảng 03 dự án, huyện Quảng Hoà 02 dự án); (iv) 01 dự án trùng với dự án của ngành điện (huyện Thạch An 01 dự án).

Đối với dự án thuộc ngành điện do Công ty Điện lực Cao Bằng làm chủ đầu tư hiện nay đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng theo kế hoạch năm 2024.

3. Tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia<sup>11</sup> (tính đến hết Quý III năm 2024) là 123.844/130.135 hộ dân, tỷ lệ 95,17%, tăng 174 hộ được cấp điện so với thời điểm Quý II/2024, tỷ lệ 0,13%. Số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia là 6.291 hộ.

#### 4. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- Đề nghị Trung ương cấp kinh phí tiếp tục thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo cho tỉnh Cao Bằng tổng nhu cầu vốn là 283 tỷ đồng theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện tiếp tục bố trí lồng ghép nguồn vốn thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác trên địa bàn tỉnh để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp nông thôn.

- Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tiếp tục bố trí nguồn vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình điện.

**Câu hỏi:** Thời gian gần đây, một số cán bộ và người dân nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại của đối tượng giả danh cán bộ ngành Công an, cán bộ ngành Viện Kiểm sát,... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều trường hợp bị lừa gạt rất thương tâm, mất rất nhiều tiền của; khi không lừa gạt được tiền, các đối tượng chuyển sang đe dọa làm người dân rất hoang mang, lo lắng... Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh cho biết nguyên nhân, lý do và thực trạng chung của vấn đề này trên phạm vi địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay ra sao? Trách nhiệm của các cơ quan liên quan? Ngành Công an đã và sẽ có giải pháp gì để bảo vệ người dân? Ngành Công an có khuyến nghị gì đối với người dân để bảo vệ bản thân, gia đình trước hành vi thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng giả danh nêu trên?

**Tình hình triển khai các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.**

- Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; nhất là những phương

<sup>11</sup> Số liệu do Công ty Điện lực Cao Bằng cung cấp.

thức, thủ đoạn lừa đảo mới để người dân biết, chủ động phòng ngừa. Hiện nay, lực lượng Công an cấp xã đã vận động các hộ gia đình ký cam kết nâng cao tinh thần cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng từ quần chúng nhân dân; phát huy hiệu quả việc tiếp nhận tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; đồng thời, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, đấu tranh với loại tội phạm này. Riêng trong năm 2024, Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 06 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; kịp thời phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn ngăn chặn 24 vụ việc người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân trên 1,6 tỷ đồng.

- Khuyến nghị của lực lượng Công an: các lực lượng chức năng nói chung và lực lượng Công an nói riêng không tiến hành trao đổi công việc qua điện thoại; do đó, các cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước (*cán bộ ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án...*) yêu cầu trao đổi công việc, cung cấp thông tin... là do đối tượng lừa đảo mạo danh lực lượng chức năng thực hiện; người dân có thể từ chối làm việc hoặc yêu cần gặp trực tiếp và tuyệt đối không được thực hiện theo yêu cầu mà các đối tượng đưa ra; đồng thời liên hệ trực tiếp đến các cơ quan chức năng để báo cáo về trường hợp có dấu hiệu nghi vấn trên.

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII. UBND tỉnh kính gửi Thường trực HĐND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; CV NCTH;
- Lưu: VT, TH (TR).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thạch**